



{Sau khi Allah tạo ra Thiên Đàng và Hoả Ngục, Ngài ra lệnh cho Jibril

Ông Abu Huroiroh -cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại lời của Thiên Sứ ﷺ: {Sau khi Allah tạo ra Thiên Đàng và Hoả Ngục, Ngài ra lệnh cho Jibril đến Thiên Đàng, Ngài phán: Người hãy đi xem Thiên Đàng và những gì TA đã chuẩn bị trong đó dành cho cư dân của nó. Jibril đến xem Thiên Đàng rồi trở lại và nói: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, không một ai nghe đến Thiên Đàng mà lại không muốn vào. Sau đó, Allah ra lệnh bao quanh Thiên Đàng với những điều (mà dục vọng con người) không ưa thích, và phán bảo Jibril: Người hãy đi xem Thiên Đàng và những gì TA đã chuẩn bị trong đó dành cho cư dân của nó. Jibril đi và thấy Thiên Đàng đã được bao phủ bởi những điều (mà dục vọng con người) không ưa thích, Jibril quay lại nói: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, bề tôi e là sẽ không ai có thể vào được Thiên Đàng. Allah phán bảo Jibril: Người hãy đi xem Hoả Ngục và những gì TA đã chuẩn bị trong đó dành cho cư dân của nó. Sau khi đi xem, Jibril trở lại nói: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, có lẽ không ai muốn vào trong đó. Sau đó, Allah ra lệnh bao quanh Hoả Ngục với những điều (mà dục vọng con người) ham muốn và yêu thích, và Ngài phán bảo Jibril: Người hãy đi xem lại Hoả Ngục và những gì TA đã chuẩn bị trong đó dành cho cư dân của nó. Jibril đi xem Hoả Ngục và thấy nó bị bao phủ bởi những điều (mà dục vọng con người) ham muốn và yêu thích, Jibril trở lại nói: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, bề tôi e là không ai có thể thoát khỏi Hoả Ngục.}

[Hasan (tốt)]

Nabi ﷺ cho biết sau khi Allah tạo Thiên Đàng và Hoả Ngục, Ngài bảo Jibril: Người hãy đi xem Thiên Đàng. Sau khi xem Jibril trở lại, nói: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, không một ai nghe đến Thiên Đàng mà lại không muốn vào, họ sẽ nỗ lực để được vào Thiên Đàng. Sau đó, Allah ra lệnh bao quanh Thiên Đàng với những điều khó khăn, những điều mà dục vọng con người ưa thích từ việc thực hiện mệnh lệnh và tránh các điều cấm. Những ai muốn vào Thiên Đàng cần phải vượt qua được những điều không ưa thích đó. Sau đó, Allah phán "Này Jibril, Người hãy đi xem lại Thiên Đàng" sau khi nó được bao quanh bởi những điều mà dục vọng không ưa thích. Jibril đi xem xong trở lại nói: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, bề tôi e là không ai có thể vào được Thiên Đàng, bởi rất nhiều chướng ngại và cản trở trên đường đến với nó. Và sau khi Allah tạo ra Hoả Ngục, Ngài phán: Này Jibril, Người hãy đi xem Hoả Ngục. Theo lệnh, Jibril đi xem. Xem xong, Jibril trở lại trình tấu: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, có lẽ không ai vào trong đó, bởi hình phạt, sự thống khổ và nhục nhã có trong nó, họ sẽ tìm mọi cách để tránh nó. Sau đó, Allah ra lệnh bao quanh Hoả Ngục bởi những điều dục vọng ưa thích, rồi Ngài phán: Này Jibril, người hãy đi xem lại Hoả Ngục. Jibril đi xem rồi quay lại trình tấu: Thế bởi sự hùng mạnh của Ngài, bề tôi e là không ai có thể thoát khỏi Hoả Ngục bởi những thứ bao quanh nó toàn những điều con người thoả mãn dục vọng và ham muốn.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

